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Eftirtalin atriði komu fram á fundinum 

 

 Fundarstjóri settur Ólafur Þorsteinsson 

1. Skýrsla stjórnar 

Formaður flutti skýrslu stjórnar. Félagsmenn orðnir 991 og hafa aldrei orðið fleiri. Tæplega 5000 
aðilar á póstlista. Skýrslu formanns má finna vefsíðu Ský. 
 

2. Skýrslur nefnda og starfshópa  

a. Orðanefnd – Þorvarður Kárason fór yfir stöðu orðanefndar. Stjórnin vill fara nýjar 
leiðir. Auglýst eftir fleirum í orðanefnd eða til þess að starfa með nefndinni. 

b. Ritnefnd - Ásrún Matthíasdóttir flutti yfirlit frá ritstjóra. Allir velkomnir til þess að starfa 
með ritnefnd. Í dag eru sex félagsmenn starfandi í ritnefnd en best væri ef þau væru 10.  

c. Enginn mætti á fundinn frá Siðanefnd, sem í raun hefur ekki starfað síðastliðinni ár.  
d. Faghópar:  

i. Öryggishópur.  Hörður Helgi Helgason fór yfir starfssemi ársins.  Fjöldi meðlima er 
102. Næsti fundur fjallar um menntun og öryggi þar sem fjallað verður um 
Öryggislæsi. Hópurinn sjálfur hittist mánaðarlega í svokölluðum sellufundum. 
Hvetur alla til þess að skrá sig í hópinn. 

ii. Fjarskiptahópur. Guðmundur Daníelsson fór yfir helstu mál á döfinni. Fjöldi 
meðlima er 102. Guðmundur lagði til að formenn hádegisfunda Ský rituðu 
samantekt á því hvað fram kemur á fundunum og kæmi upplýsingum til ritnefndar í 
formi greinar sem hægt væri að birta á vefnum. Mikið að gerast í fjarskiptamálum á 
Íslandi þannig að það er margt sem þessi hópur þarf og vill ræða um. Næsti 
hádegisfundur er 4.mars. 

iii. Hugbúnaðargerð Ragnheiður H. Magnúsdóttir fór yfir helstu viðburði ársins. Fjöldi 
meðlima er 97. Héldu einn hádegisfund sem var mjög vel sóttur. Vilja nota 
hugmynd vefhópsins til þess að auka fjölda meðlima í hópnum og hún er að láta 
lista ganga á hádegisfundum faghópsins. Ragnheiður lætur af störfum sem 
formaður. 

iv. Vefstjórnun Díana Dögg Víglundsdóttir fór yfir starfsemi ársins. Fjöldi meðlima er 
154 og er því stærsti faghópur Ský. Átta í stjórn, ein sem er að hætta en búið er að 
fylla í það skarð. Sigurjón Ólafsson er formaður hópsins. Hafa haldið fjölda funda á 
árinu og allir mjög vel sóttir. 

v. Rekstur tölvukerfa, Snæbjörn Ingi Ingólfsson fór yfir starfsemi ársins. Fjöldi meðlima 
er 74. Héldu einn fund sem hét „Logga allt“ og var vel sóttur. Hafa áhuga að að 
standa fyrir fleirum fundum á komandi ári.  

vi. Öldungadeild. Þorsteinn Hallgrímsson, fór yfir starfsemi hópsins á starfsárinu og 
kynnti áform hópsins. Hópurinn hélt tvo fundi á síðasta starfsári. Tveir meðlimir 
hafa fallið frá á árinu og er fjöldinn 56. Stærsta verkefni hópsins er ritun á sögu 
upplýsingatækni á Íslandi frá komu fyrstu tölvanna til landsins. Verkefnið hefur 
verið fjármagnað að mestu leyti eða til þess að standa undir skrifunum.   
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vii. Menntun, fræðsla og fræðistörf í UT Sigrún Gunnarsdóttir – Fór yfir starfsemi ársins 

sem hefur ekki verið mikil en áhugi er fyrir því að gera betur á næsta ári. Félagar 
eru nú 54.  

viii. Mættu ekki : 
- Fókus og Rafræn opinber þjónusta.  

 

3. Tilnefning heiðursfélaga 

a. Engar tilnefningar 
4. Reikningar félagsins 

a. Farið yfir reikninga og þeir samþykktir. 
5. Lagabreytingar  

a. Engar tilnefningar 
6. Ákvörðun félagsgjalda  

a. Engar breytingar boðaðar og var það samþykkt af fundarmönnum 
7. Stjórnarkjör  

a. Eiga eitt ár eftir af tímabili (kosin til tveggja ára 2014) 
Sigrún  Gunnarsdóttir , Ragnheiður Magnúsdóttir, Guðmundur Arnar Þórðarson og 
Þorvarður Kári Ólafsson.  

b. Kosnir til eins árs 2014 
Sigurður Friðrik Pétursson , Ólafur Tr. Þorsteinsson , Guðjón Karl Arnarson  

c. Þau Ragnheiður Magnúsdóttir og Sigurður Friðrik Pétursson  bjóða sig ekki fram til 
stjórnarsetu fyrir komandi ár. 

d.  Guðjón Karl Arnarson mun gefa kost á sér áfram til formanns. 
e. Nýir stjórnarmenn :  Snæbjörn Ingi Ingólfsson frá Nýherja og Helga Dögg 

Björgvinsdóttir frá Microsoft. 
8. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga  

a. Sigurður Bergsveinsson og Sigurjón Pétursson hafa samþykkt að vera áfram skoðunarmenn 
reikninga. 

b. Engar breytingar boðaðar og var það samþykkt af fundarmönnum  
9. Nefndakjör  

Eftirtaldir voru kosnir í stjórnir faghópa:  
Ritstjórn 2014-2015: 
Ásrún Matthíasdóttir Háskólinn í Reykjavík 
Ágúst Valgeirsson  Advania 
Þorfinnur Skúlason  Alvogen Iceland ehf. 
Margrét Rós Einarsdóttir Háskólinn á Bifröst 
Guðbjörg Guðmundsdóttir Háskólinn í Reykjavík 
Sigurjón Ólafsson  Fúnksjón vefráðgjöf 
 
Faghópur um hugbúnaðargerð: 
Magnús Blöndal, TM Software 
Logi Helguson, Betware 
Sigurhanna Kristinsdóttir, Hugsmiðjan 
Dorothea Pálsdóttir, nemi í HR (/sys/tur) 
Gunnhildur Finnsdóttir, nemi í HR (/sys/tur) 
Sonja Steinarsdóttir, nemi í HR (/sys/tur) 
 
Faghópur um rekstur tölvukerfa: 
Jens Valur Ólason, Hjartavernd 
Gísli Sverrisson, Frumherja  
Sæþór L. Jónsson, RHÍ/HÍ 
Kristín Halla Hannesdóttir, Íslandsbanka 
Guðfinnur Guðnason, RB 
Lárus Hjartarson, Nýherja 
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Róbert Dan Bergmundsson, Penninn 
 
Faghópur um vefstjórnun: 
Sigurjón Ólafsson, Íslandsbanka 
Einar H. Reynis, Símanum 
Díana Dögg Víglundsdóttir, N1 
Steinunn Jónasdóttir, HR 
Hjalti Már Einarsson, Nordic Visitor 
Hreinn Hreinsson, Reykjavíkurborg 
Hildur Óskarsdóttir, Flugfélag Íslands 
Guðný Hildur Danivalsdóttir, Íslandsbanka 
 
Faghópur um rafræna opinbera þjónustu: 
Halla Björg Baldursdóttir, Þjóðskrá Íslands 
Eggert Ólafsson, Reykjavíkurborg 
Guðfinna B. Kristjánsdóttir, Garðabæ 
Sigrún Eva Ármannsdóttir, Advania   
Fjóla Jónsdóttir, TM Software 
Örn S. Kaldalóns, IcePro 
Finnur Friðrik Einarsson, MainManager 
Daði Ingólfsson, Strætó 
 
Faghópur um menntun, fræðslu- og fræðistörf í UT 
Hallgrímur Arnalds, Háskólanum í Reykjavík 
Guðmundur Pálmason, Promennt 
Ólafur Sólimann, Epli.is 
Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir, Locatify 
Anna Kristjánsdóttir, Háskóla Íslands 
Sigrún Gunnarsdóttir, Wise 
Rakel Sölvadóttir, SKEMA  
 
Faghópur um fjarskiptamál 
Guðmundur Daníelsson, Orkufjarskipti 
Jón Ingi Einarsson, RH-net 
Gunnar Ólafsson, Nova 
Theodór Carl Steinþórsson, Vodafone 
Davíð Stefán Guðmundsson, Talenta 
Gunnar Bachmann Hreinsson, EFLA 
 
Faghópur um öryggismál 
Hörður Helgi Helgason, Landslög 
Kristján Valur Jónsson, TM Software 
Sturla Þór Björnsson, Advania 
Sigurður Másson, Advania 
Ásgeir Davíðsson, Póst- og fjarskiptastofnun 
 
Faghópurinn Fókus, faghópur um upplýsingatækni í heilbrigðisgeiranum 
Guðjón Vilhjálmsson, TM Software 
Lilja Björk Kristinsdóttir, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
Birna Björg Másdóttir, LSH 
Ingvar Hjálmarsson, Nox Medical 
Anna Hafberg, TM Software 
Erla Björnsdóttir, FSA 
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10. Önnur mál 

Stjórnin kveður fráfarandi stjórnarmann Ragnheiði H Magnúsdóttur og Sigurð Pétursson og þakkar 
Ský þeim fyrir fyrir samstarfið á liðnum árum. 

11. Fundi slitið 17:26 
 

Fundarritari : Sigrún Gunnarsdóttir 


